



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เรื่อง กำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๐๒ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศกำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	๑๕ ม.ค.๖๒	มหาวิทยาลัยจัดประชุม รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ โดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อบังคับ กลุ่มละ ๑ คน	มหาวิทยาลัยฯ	ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๑๔
๒	๑๗ ม.ค.๖๒	สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด
๓	๗ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำประกาศฯ เรื่องกำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. จัดทำประกาศฯ เรื่องกำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. จัดทำประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๑๔
๔	๑๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๒	คณาจารย์ประจำ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งใบเสนอชื่อที่งานกาเจ้าหน้าที่และนิติการ	คณะกรรมการสรรหาฯ	งานกาเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น ๓ อาคาร ๑๔
๕	๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.	คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อ จากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และทำการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมจำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่ต้องการสรรหา คือ ไม่เกิน ๒๒ คน	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๑๔

ลำดับที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๖	๕ มี.ค.๖๒	ประธานกรรมการสรรหาฯ นำเสนอผลการสรรหาที่เป็นรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม ต่อ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานคณะกรรมการ สรรหาฯ	
๗	๒๖ มี.ค.๖๒	- นายกสภามหาวิทยาลัยประชุมกรรมการ สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ และคัดเลือกให้เหลือ จำนวน ๑๑ คน - กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มอบหมายให้อธิการบดี ทบทวนความสมัครใจของผู้ได้รับการคัดเลือก ตามลำดับ ให้ครบจำนวน และรายงานสภา มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและดำเนินการเพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป	สภามหาวิทยาลัย	ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคาร ๑๔



(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ